



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

๑. เกษตรฯชงกรม.ของบ ๔ โปรเจกต์ ๑.๒ หมื่นล้าน
๒. ส่ง...เกษตร: ชุมชนไม่มีค่า อนาคตน่าสลดใส
๓. ภาพข่าว : รับตำแหน่ง
๔. ปิดทองหลังพระไฟเขียว ๕๐ ล. ผลิตทุเรียนคุณภาพ ๓ จังหวัดใต้
๕. กรมข้าวถกมาตรฐานอินทรีย์จีน
๖. ยันตรวจสอบสารพิษผักผลไม้เชื่อถือได้
๗. 'กฤษฎา' เร่งเคลียร์ปมปัญหานมโรงเรียน
๘. 'ปึกตุ้' เผย 'กษ.' เร่งสอบทุจริตนมโรงเรียน 'กฤษฎา' ยันเดินหน้าลุยหารื้อก่อนตกผลึก
๙. เกษตรฯเร่งยกระดับมาตรฐานสหกรณ์สูงขึ้นหนุนปชช.กินดีอยู่ดี ...
๑๐. กรม.พักหนี้ลูกค้าธกส. ๑๕ ปีช่วยเกษตรกร ๓.๖ หมื่นราย
๑๑. โปรดเกล้า 'เฉลิมชัย-จอม-อำพน' '๓ องคมนตรี' ใหม่
๑๒. ประกาศกรม.อาหารสัตว์ผสมยาใหม่ ตั้งเป้าปี ๖๔ ลดใช้ยาต้านจุลชีพ ๓๐%

สื่อ

- ฐานเศรษฐกิจ  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา  
สยามรัฐ  
สยามรัฐ  
กรุงเทพธุรกิจ  
มติชน  
สยามรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อ : เกษตรฯขงกรม.ของบ 4โปรเจกต์1.2หมื่นล้าน

วันพฤหัสบดี 4 - เสาร์ 6 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 3406 หน้า : 9 (ล่างซ้าย)

## เกษตรฯขงกรม.ของบ 4โปรเจกต์1.2หมื่นล้าน

เกษตรฯขง กรม.ของบกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทแก้ปัญหา 4 โครงการ ทั้ง เยียวน้ำท่วม ซ่อเรือดิน แก้นี้ เกษตรกร ซดเซยรายได้ยงพารา ซี่ ล่ำชำเหตุขวสวนพ้อให้น้อยไม่เกนรย ละ 3 พัน

แหล่งข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงมาตรการโครงการเร่งด่วนที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อขงบดำเนินการตามแผนงาน ประกอบด้วย 1.มาตรการเยียวน้ำท่วม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เยียวพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและเยียวพื้นที่รับน้ำโดยซดเซยรายได้ให้เกษตรกรทั้ง 2 กรณี เบื้องต้นใช้ฐานไร่ละ 1,100 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล และกำหนดวงเงินต่อไป

2.มาตรการซ่อเรือดินจากรัฐบาลแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย (กรอวงเงินกำหนดไว้ประมาณ 3,000 ล้านบาท) 3.มาตรการแก้ปัญหาน้ำสินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟท.) กว่า 3.6 หมื่นราย มูลหนี้ 6,000 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกร

กลุ่มนี้ เป็นหนีค่างชำระธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดัดยอดหนี้ให้ 50% พักดอกเบีย ในช่วงมีมาตรการฟื้นฟูอาชีพมีรายได้ดีขึ้นให้ได้ ในระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้ 15 ปี

4.เรื่องยงพารา ซี่จะขออนุมัติซดเซยรายได้ให้เกษตรกรนั้น ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯคนใหม่ไปศึกษามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขายง โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรกรชาวสวนยงซดเซยรายได้ให้แก่ชาวสวนยงบประมาณ 3,000 ล้านบาท (เงินอุดหนุนให้เกษตรกร 2,900 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการ 100 ล้านบาท) ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกการยงแห่งประเทศไทย (กยท.โดยจะสนับสนุน 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 6 ไร่ต่อราย หรือไม่เกิน 3,000 บาท เงื่อนไขต้องเป็นสวนยง ที่ให้ผลผลิตและเปิดกรีดอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี ซึ่งให้ไปพิจารณาว่าผลตอบแทนนั้นควรจะปรับเพิ่มหรือไม่อย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาความเสี่ยงเกษตรกรวิพากษ์วิจารณ์ว่าให้น้อยเกินไป ■



## ส่อง... เกษตร

# ชุมชนไม่มีค่า อนาคตน่าสลดใส

ในการประชุมกรม.สัจจกรที่จ.เพชรบูรณ์ เดือนที่แล้ว 18 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติโครงการสำคัญที่น่าสนใจยิ่งคือ อนุมัติหลักการให้จัดทำ“โครงการชุมชนไม่มีค่า” โดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่า ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้หรือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่ปลูกและตัดขายได้ถูกต้องตามกฎหมาย อันจะมีผลทั้งสร้างรายได้เพิ่ม ตลอดจนเกิดการออมทรัพย์ระยะยาวใช้ต่อเนื่องไปในอนาคต รวมถึงเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานได้...ทั้งหมดนี้นับเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลอย่างสำคัญ

โครงการนี้ตั้งเป้าหมายให้เกิด“ชุมชนไม่มีค่า” 20,000 แห่งทั่วประเทศ ภายใน 10 ปีนี้ โดยสนับสนุนเกษตรกร 2.6 ล้านครัวเรือนปลูกไม้มีค่าบนพื้นที่ 26 ล้านไร่ ครัวเรือนละ 400 ต้น รวมเป็นจำนวน 1,040 ล้านต้น ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.04 ล้านล้านบาท ทั้งสร้างความมั่นคงในอาชีพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วยังมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ฟื้นพื้นที่ป่าไม้มหาศาลให้ไทย และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 6.76 แสนตัน/ปี ซึ่งนำไปเป็นเครดิตได้เงินคิดเป็นมูลค่ากันละ 800 บาทด้วย

ทั้งนี้ จะมี 16 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินงานอย่างบูรณาการ หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขับเคลื่อนโดยมององค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่ พร้อมทั้งทำวิจัยเพิ่มเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้มีค่าให้มีลักษณะเฉพาะที่สามารถตรวจสอบได้,กรมป่าไม้ปรับปรุง

แก้ไขระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดในการปลูกและตัดไม้ รวมทั้งคัดเลือก เพราะพันธุ์กล้าไม้และขยายพันธุ์ไม้มีค่า จัดหาให้ประชาชนและชุมชน,สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)ดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้ และร.ก.ส.-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเรื่องทุนและโรเงาะจำ ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตร,กรมพัฒนาที่ดิน,กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมขับเคลื่อนพร้อมหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,สมาคมธุรกิจไม้,สมาคมธนาคารไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(อ.อ.ป.)

โดยกลไกบูรณาการร่วมกันมี 3 เรื่องสำคัญคือ 1.ผลักดันกฎหมายและมาตรการส่งเสริมให้ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 2.เพาะพันธุ์,ขยายพันธุ์,ปลูกและแปรรูป เพื่อให้เกษตรกรที่ต้องการปลูกมีข้อมูลว่าจะปลูกอะไรปลูกอย่างไรและมีพันธุ์ไม้ใดที่เหมาะสม และ 3.ส่งเสริมการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการ “ชุมชนไม่มีค่า” นับเป็นการ “ต่อยอด” หลังกรม.ม.ม.ม. 7 ส.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบแก้ไขพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 7 เพื่อให้สิทธิ์ชาวบ้านปลูกและตัดไม้มีค่าทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของตน เอมายขายหรือใช้ประโยชน์ได้ จากที่กฎหมายเดิมกำหนดไม้หวงห้ามไว้ว่าที่ ไม้สัก, ไม้ยาง, ไม้ชิงชัน, ไม้เก็ดแดง, ไม้เอนัง, ไม้พุงเกลสม, ไม้กระพี้, ไม้แดงจีน, ไม้ชะยูง, ไม้ซิก, ไม้กระซิก, ไม้กระจับ, ไม้พะยุง, ไม้หมากพลุคักแดน, ไม้กระพี้

เขากวาย, ไม้เก็ดดำ, ไม้เอน่า, ไม้เก็ดเขากวาย ฯลฯ ไม้ว่าขึ้นอยู่ที่ใดซึ่งรวมถึงที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ก็ต้องถูกควบคุม หากจะตัด ฟืน กาน โคน ลิดเลื้อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ซักลาก ต้องได้รับอนุญาตก่อนซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อนยุ่งยาก ทำให้ประชาชนขาดโอกาสประกอบอาชีพ มีอุปสรรคในการปลูกไม้ไว้ใช้หรือขาย

ทั้งนี้ การแก้ไขพ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 7 นี้ คาดจะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกมามีผลบังคับใช้ได้ ไม่เกินกลางปี 2562 ขณะเดียวกันโครงการต่างๆที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้มีค่าไว้ ซึ่งร.ก.ส.ก็มีโครงการธนาคารต้นไม้ที่ปัจจุบันมี 6,804 ชุมชน เข้าร่วม สมาชิกกว่า 115,000 ราย ปลูกต้นไม้กว่า 11 ล้านต้น หรือกรมป่าไม้ก็มีโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจอยู่ ก็จะนำมาบูรณาการรวมกันในโครงการ“ชุมชนไม่มีค่า”นี้

การปลูกไม้มีค่านับเป็น “พืชเศรษฐกิจ” ที่มีอนาคตสดใสมาก เพราะไม้เหล่านี้ยิ่งอายุยาวนาน ก็ยังมีมูลค่าสูงขึ้น ไม่จำเป็นต้องรีบตัดขาย จึงไม่ต้องห่วงปัญหา “ราคาตกต่ำ” เหมือนพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ ในทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังสามารถปลูกพืชอื่นๆ เช่นใน “สวนป่า” เพื่อเก็บเกี่ยวระยะสั้น สร้างรายได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าได้ด้วย ทำให้หมอดนิกถึงแนวทาง “ป่าวนเกษตร” ที่ปราชญ์ชาวบ้านผู้ล่วงลับอย่างผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม เคยทำไว้ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างอันยิ่งใหญ่มาแล้ว

ก็ขอสนับสนุนเต็มที่สำหรับโครงการ “ชุมชนไม่มีค่า” ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำพาเกษตรกรไทยพ้นยากจนอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ

สาริธ บุษยแสง

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 3 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13675

Col.Inch: 13.70

Ad Value: 12,330

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 36,990

Clip: Black/White

ภาพข่าว: รับตำแหน่ง



รับตำแหน่ง : นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ก่อนมอบนโยบายแก่ข้าราชการและบุคลากรหน่วยงานในสังกัด เมื่อเร็วๆ นี้

## 'ปิดทองหลังพระ'ไฟเขียว50ล. ผลิตทุเรียนคุณภาพ3จังหวัดได้

นายภรณ์ชัย สุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันปิดทองหลังพระฯ เปิดเผยว่า โครงการต้นแบบพัฒนาทุเรียนคุณภาพดีใน จ.ยะลา ปีแรกที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ กล่าวคือ เกษตรกร 18 รายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลผลิตทุเรียนจนมีรายได้เพิ่มขึ้นรายละไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท ซึ่งภายหลังจากได้เรียนรู้วิธีการดูแลผลทุเรียนและมีการเอาใจใส่อย่างจริงจัง ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากทุเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นสามเท่าต่อต้น เมื่อเทียบกับราคาตลาดและจากการที่เครือข่ายเกษตรกรยังยินดีสนับสนุนด้านการรับซื้อ ทำให้เกิดความมั่นใจในการขยายโครงการดังกล่าว โดยคณะกรรมการปิดทองหลังพระฯ อนุมัติให้เพิ่มการดำเนินงานทั้งในยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม 1,250 ราย จำนวนทุเรียน 25,000 ต้น ผลผลิตทุเรียนเกรดเอ ปี ไม่ต่ำกว่า 3,000 ต้น โดยทางสถาบันปิดทองหลังพระฯ จะระดมความร่วมมือจากทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสนใจและยินดีร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว

นอกจากโครงการพัฒนาทุเรียนคุณภาพแล้ว สถาบันปิดทองหลังพระฯ ยังจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับการพัฒนาในทุกพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อาทิ การร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาแปลงดอกไม้ในพื้นที่ปิดทองหลังพระแก่นมะกรูด อุทัยธานี เพื่อส่งเสริมธุรกิจและรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ติดกับอุทยานห้วยขาแข้ง ร่วมมือกับกรมชลประทานในการซ่อมแซมและบำรุงแก้มลิงหนองเล็งเปื้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และโครงการร่วมมือกับกรมประมงในการส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอตลอดปี ได้แก่ บริเวณฝายสากอ จังหวัดนราธิวาส และบ้านโป่งลึก แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

# กรมข้าวถูกมาตรฐานอินทรีย์จีน

## ● วางแผนผลิตข้าวปลอดสารพิษทางส่งออกตลาด

นายเกษมพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า กรมการข้าว ได้นำนักวิจัยเดินทางไปศึกษาดูงานด้านระบบมาตรฐานอินทรีย์ที่ประเทศจีน และได้นำคณะเข้าพบ นายฉิ่ง เต๋น ผู้เชี่ยวชาญการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานอินทรีย์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์รับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหารอินทรีย์ของจีน (China Organic Food Certification Center: COFCC) เพื่อหารือแนวทางการพิจารณาข้อกำหนดมาตรฐานและศึกษาเทียบเคียงระบบมาตรฐานอินทรีย์ของทั้ง 2 ประเทศ รองรับการขยายตลาดข้าวอินทรีย์ของไทยไปยังประเทศที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อยู่ใกล้ประเทศไทยและมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน นับเป็นโอกาสดีที่ขณะนี้นักวิจัยกรมการข้าวจะได้เข้ามาศึกษาจากประเทศผู้บริโภครายใหญ่โดยตรงว่า มีความต้องการสินค้าข้าวอย่างไร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากษตรอินทรีย์แห่งชาติที่จะผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การค้า การบริโภค และการบริการ

เกษตรอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าทางการตลาดทั่วโลก รวม 3 ล้านล้านบาท ซึ่ง COFCC เป็นหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการรับรองระบบมาตรฐานของจีน “จากการหารือในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า ประเทศจีนเปิดโอกาสสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะสินค้าข้าวอินทรีย์ที่เรามีแผนส่งเสริมการผลิตอย่างชัดเจนและมีปริมาณเพียงพอต่อการทำตลาดแข่งขันในต่างประเทศ ผู้ประกอบการที่สนใจจะต้องยื่นคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์จีนแก่ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร เพื่อเข้ารับการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชจากผู้ตรวจประเมินของ COFCC โดยมีค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองประมาณ 115,000 บาท/ปี ต่อพื้นที่ผลิต 100 เฮกตาร์ หรือ 625 ไร่ ทั้งนี้ หาก COFCC รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ไทยให้มีความเท่าเทียมหรือเทียบเคียงมาตรฐานข้าวอินทรีย์จีนสำเร็จ จะส่งผลบวกต่อการขยายตัวของ การส่งออกข้าวอินทรีย์ไทยไปยังตลาดจีนเพิ่ม

สูงขึ้น นอกจากนี้ ถ้าหากมีความร่วมมือขึ้นระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับศูนย์รับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหารอินทรีย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Organic Food Certification Center หรือ COFCC) จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์จีนมีค่าใช้จ่ายลดลงจากเดิม”นายเกษมพงษ์กล่าว

# ยันตรวจสอบสารพิษผักผลไม้เชื่อถือได้

## เกษตรฯยันทำตามหลักสากล-ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบ

นายเกษม ภูธรราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้แสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียถึงข้อมูลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ที่กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันศึกษาและแถลงข่าวให้ประชาชนทราบเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ยังไม่น่าเชื่อถือนั้น จึงได้สั่งการให้ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ประสานงานกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันชี้แจงผลการศึกษาวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในพืชผัก ผลไม้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้บริโภคสับสน ดังนี้

1) การเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งในปี 2561 มีการทำงานร่วมกันของ 4 หน่วยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดจากทั่วประเทศ ตั้งแต่แปลงเกษตรกร โรงคัดบรรจุผักผลไม้สด ห้างค้าปลีก ตลาดค้าส่งค้าปลีก และครัวของโรงพยาบาลรัฐ รวมกว่า 7,000 ตัวอย่าง ซึ่งครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่มีการศึกษามาในประเทศไทย ประกอบกับผู้เข้าร่วมศึกษา ล้วนเป็นนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ และนักวิชาการ อีกทั้งการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมีดำเนินการตามหลักการสากล ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ



เกษม ภูธรราช

ให้ได้ข้อมูลที่สามารถประเมินสถานการณ์ของสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ในประเทศ เพื่อวางมาตรการการควบคุมและกำกับดูแล เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ดังนี้

2) ผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จะนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้าง ซึ่งผักและผลไม้ตัวอย่างใดที่พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานหมายความว่าผักและผลไม้ นั้นมาจากการเพาะปลูกที่ใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้นำไปปรับปรุง การควบคุม และแนะนำเกษตรกรต่อไป

3) ผลการตรวจวิเคราะห์ผักและผลไม้ รวม 7,054 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างในระดับที่เกินมาตรฐาน 790 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งทั้ง 790 ตัวอย่างนี้ กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงสาธารณสุข ได้ตามลงไปตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตระดับแปลงเกษตรกร หรือโรงคัดบรรจุ เพื่อตักเตือนให้คำแนะนำให้ใช้สารเคมีให้ถูกต้อง รวมทั้งสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งหากแก้ไขไม่ได้ จะดำเนินการถอนใบรับรองเกษตรกรหรือใบอนุญาตของโรงคัดบรรจุ รวมทั้งการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งจะดำเนินการตามนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดสัดส่วนผักและผลไม้ที่ไม่ได้มาตรฐานลงให้เหลือน้อยที่สุด

4) ผลการประเมินระดับสารพิษตกค้างที่พบในผักผลไม้ 790 ตัวอย่างที่เกินมาตรฐาน มี 10 ตัวอย่าง ที่พบสารเคมีในระดับสูงเกินระดับที่ปลอดภัย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14 ซึ่งกรณีของส้มเป็นการตรวจวิเคราะห์ส้มทั้งเปลือก ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีข้อมูลผลการศึกษาที่ชัดเจนว่า สารเคมีที่พบในส้มทั้งที่เป็นชนิดที่ตกค้างที่เปลือกหรือชนิดดูดซึม เมื่อนำส้มไปล้างทั้งผลและปอกเปลือกออกแล้ว สารพิษตกค้างลดลงมากกว่า ร้อยละ 40 - 80 และอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

5) กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการกำกับดูแล เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคผักและผลไม้ ตั้งแต่การอนุญาตให้ใช้สารเคมี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์สากล ซึ่งสารเคมีที่อนุญาตจะต้องประเมินมาแล้วว่าไม่เป็นสารก่อมะเร็ง หรือมีอันตรายร้ายแรง มีการควบคุมตรวจสอบโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการบริโภคผักและผลไม้ ซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพ

# 'กฤษฎา'เร่งเคลียร์ปมปัญหานมโรงเรียน

ผู้จัดการรายวัน360° - "บิ๊กตู่" เผยกระทรวงเกษตรฯ เร่งสอบทุจริตนมโรงเรียนรอบด้าน รออรายงานคืบหน้า ด้าน "กฤษฎา" ลุยหาหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนตกผลึก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม. กรณีสมาคมกลุ่ม

เกษตรกรผู้รวบรวมนํ้านมดิบ และสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ ร้องเรียนปัญหาการจัดสรรสิทธินมโรงเรียนไม่เป็นธรรมว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการแล้ว กำลังดำเนินการตรวจสอบในทุกประการอยู่ ขณะนี้กำลังรอความคืบหน้า และการรายงานของกระทรวงเกษตรฯ

ด้านนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ตกผลึกเรากำลังเร่งดำเนินการ และมีการหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้ตั้งคณะที่มงานรัฐมนตรีไปได้ส่วนข้อเท็จจริง ถึงการทำงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ว่าการบริหารใน

โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามที่สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ ร้องเรียน หรือไม่ ซึ่งหากคณะทำงานที่ตั้งไปพบร่องรอยตามข้อกล่าวหา ก็จะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

รมว.เกษตรฯ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาได้สั่งการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ไปหาหรือเรื่อง

ปริมาณนมดิบแต่ละวัน และให้แยกกองให้ชัดว่า เป็นนมโรงเรียนเท่าไร นมพาณิชย์เท่าไร และให้แยกลงไปรายละเอียดว่า เป็นนมพาสเจอร์ไรซ์เท่าไร และนมยูเอชที เท่าไร หากสูตรให้ชัดแล้วมาคุยกัน เพื่อเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และหลักเกณฑ์ต้องเป็นธรรมด้วย.



## 'บิกตู'เผย'กษ.'เร่งสอบทุจริตนมโรงเรียน 'กฤษฎา'ยันเดินหน้าลุยहारือก่อนตกผลึก

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) กรณีสมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมนมดิบและสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ร้องเรียนปัญหาการจัดสรรสิทธินมโรงเรียนไม่เป็นธรรมว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการแล้ว กำลังดำเนินการตรวจสอบในทุกประการอยู่ ขณะนี้กำลังรอความคืบหน้า และการรายงานของกระทรวงเกษตรฯ

ด้าน นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ตกผลึก เรากำลังเร่งดำเนินการ และมีการหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้ตั้งคณะที่มงานรัฐมนตรีไปได้สวนข้อเท็จจริงการทำงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ว่าการบริหารในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามที่สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ร้องเรียนหรือไม่ ซึ่งหากคณะทำงานที่ตั้งพบร่องรอยตามข้อกล่าวหา ก็จะตั้งกรรมการสอบทันที

# เกษตรฯเร่งยกระดับมาตรฐานสหกรณ์สูงขึ้นหนุนปชช.กินดีอยู่ดี ยึดสหกรณ์ปฏิรูปภาคเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เดินหน้ายกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นหวังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรไทย พร้อมสร้างความเข้มข้นในการทำงาน เพื่อให้เกิดความศรัทธาในระบบสหกรณ์

กทม. : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนางานสหกรณ์ การใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในปี 2562 พร้อมมอบโล่รางวัลให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ โดยมีนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ

นายกฤษฎา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับทราบทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ให้มีความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สหกรณ์ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรไทย กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องสนับสนุนให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตรงกับความต้องการของตลาด โดยใช้ตลาดนำการผลิตเพิ่มช่องทางการค้าผ่านเว็บไซต์ไปสู่ตลาดโลก พัฒนาสินค้าและรูปลักษณ์ อีกทั้งมีการแปรรูปให้ตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการ

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสามารถแข่งขันได้ ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจในสหกรณ์ เพื่อจะได้นำความคิดและความรู้ใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

“นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังมุ่งหวังให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยให้ความเข้มข้นทั้งการทำงานเชิงการพัฒนาการส่งเสริมงานเชิงป้องกันและงานตรวจการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และความเสื่อมศรัทธาในระบบสหกรณ์ รวมทั้งจะช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีสุข”

ด้าน นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจและสังคมตามบทบาทภารกิจ และยังคงครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติงานของการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งต้องมีการพัฒนาความรู้ ทักษะบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อนำไปส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศผ่านระบบสหกรณ์ต่อไป

# ครม.พักหนี้ลูกค้าธกส.15ปี ช่วยเกษตรกร3.6หมื่นราย

### หวังปรับโครงสร้างหนี้ให้เสร็จ ภายใน 3 ปี

กรุงเทพธุรกิจ ● ครม.ไฟเขียวแก้ปัญหาหนี้ให้เกษตรกรในกองทุนฟื้นฟูในส่วนที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. 3.6 หมื่นราย พักหนี้ให้ครึ่งหนึ่งเป็นเวลาต่อเนื่อง 15 ปี วงเงินรวมกว่า 6.3 พันล้าน ชดเชยปรับโครงสร้างหนี้ให้เสร็จภายใน 3 ปี

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (กฟก.) ในส่วนที่เป็นลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยให้ ธ.ก.ส. พักหนี้เงินต้นครึ่งหนึ่งและดอกเบี้ยทั้งหมดให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (กฟก.) จำนวน 36,605 รายที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 โดยเงินต้นครึ่งหนึ่งให้เกษตรกรผ่อนจ่ายตามกรอบเวลาไม่เกิน 15 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยอัตรา MRR-3 และเมื่อเกษตรกรผ่อนจนหมดแล้ว ธ.ก.ส. จะพิจารณาขอกดดอกเบี้ยที่พักไว้ให้ ส่วนเงินต้นที่เหลืออยู่ก็ให้เกษตรกรให้มาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกร กฟก. ที่ขึ้นทะเบียนและเป็นลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เป็นหนี้เอ็นพีแอลวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งมี 36,605 ราย คิดเป็นยอดหนี้เงินต้น 6,382 ล้านบาท และดอกเบี้ย 3,829 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้เสร็จแล้วใน 3 ปี หลังจาก ครม.เห็นชอบ มีเป้าหมายปรับโครงสร้างหนี้ให้ได้ปีละ 12,202 ราย ส่วนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ จะใช้งบ

ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามโครงการ ซึ่งจะใช้งบปรกติของ กฟก. ในการดำเนินการ สำหรับการดำเนินการดังกล่าวจะทำภายใต้เงื่อนไข คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นหนี้เอ็นพีแอล มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นเกษตรกรลูกหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ต้องชำระตามที่มาของแหล่งรายได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีผิดนัดชำระหนี้ ธ.ก.ส. จะคิดอัตราดอกเบี้ยในส่วนของเงินต้นที่ค้างชำระในอัตราสูงสุด รวมดอกเบี้ยปรับ 3% แต่มีข้อยกเว้นกรณีประสบภัยพิบัติ กรณีเกษตรกรมีปัญหาสุขภาพ และกรณีมีเหตุจำเป็นอื่น โดยจะมีคณะทำงานร่วมพิจารณา และหากสุดท้ายเกษตรกรลูกหนี้กลับมาเป็นหนี้เอ็นพีแอล เกษตรกรลูกหนี้ต้องรับภาระหนี้ตามนิติกรรมเดิม ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่พักไว้ทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้เรียกเก็บในส่วนของหนี้ที่ปรับโครงสร้างแล้วด้วย

นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของตัวเอง ที่ผ่านการรับรองจากองค์กรเกษตรกรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ ธ.ก.ส. ขอปรับโครงสร้างหนี้ และเมื่อได้รับการเห็นชอบแล้ว ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามแผนหรือโครงการฟื้นฟูขององค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟู

นายณัฐพร กล่าวว่า แนวทางนี้จะช่วยเกษตรกรรักษาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของตัวเองไว้ได้ต่อไป พร้อมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาหนี้สินที่เป็นเอ็นพีแอลของเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้จำนวนกว่า 3.6 หมื่นราย ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับเกษตรกรสมาชิก

จะได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงในชีวิต กินอิ่ม นอนอุ่น

อีกทั้งยังสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

“นายกรัฐมนตรีสอบถามใน ครม.ว่า จะมีความพร้อมเมื่อใด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ แจงว่า ทุกหน่วยงานมีความพร้อม โดยเฉพาะ ธ.ก.ส. มีข้อมูลเกษตรกรอยู่แล้วทำได้นั้น”

รายงานข่าวระบุว่า เกษตรกรทั้งหมดที่อยู่ใน กฟก. มี 5.1 แสนราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. เกษตรกรที่เป็นหนี้เอ็นพีแอลและเป็นสมาชิก กฟก. 8 หมื่นราย 2. เกษตรกรที่อาจจะเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกกองทุน กฟก. แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ 3.5 หมื่นราย

3. เกษตรกรลูกหนี้สถาบันการเงินอื่น สหกรณ์ และนิติบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด 8 หมื่นราย

นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจะดำเนินการกับเกษตรกรเฉพาะกรณีกลุ่มที่ 1 ก่อน เพราะมีคุณสมบัติชัดเจนและทำตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรได้ และหลังจากนั้นจึงปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรกลุ่ม 2 และ 3 ตามลำดับ

# โปรดเกล้าฯ 'เฉลิมชัย-จอม-อำพน' '3องคมนตรี'ใหม่

'บิกตู'หนุน4รมต.อยู่ต่อ  
ไลน์ปชป.ระอุชิงหัวหน้า  
2ชั่ว'มาร์ค-รงค์'ไต้หวัน  
ภท.คึก-'เสี่ยหนู'หน.อีก  
พท.ตั้งพรรคอะไหล่เพิ่ม  
พปชร.วุ่นเขตซ้อน3เมตร

ทีม'วงศ์'ไวกฎหยั่งเสียงสมัครยากเอื้อ'มาร์ค'  
ไว้นั่ง หน.เลือดไหลกลับแน่ พท.จัดตั้งพรรคสำรอง  
เพิ่มอีก 'บิกตู'ปอง 4 รมต.ไม่ขัด กม.-ไม่ต้องออก  
'สนธิรัตน์'แจ่งจะทำดีกว่ามาตรฐานเดิม พปชร.  
ส่อวุ่นเคลียร์ 3 เมตรไม่ลง ส่งผู้สมัครทับซ้อน  
'อนุทิน'หน.-น้องเนวิน'นั่งเลขฯฯ ภท. ตามโผ ลั่นพร้อม  
เป็นนายกฯ (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

3องคมนตรี

### ร่วม'ภท.'

นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย  
(ภท.) และนายชัย  
ชิตชอบ แกนนำพรรค  
ร่วมประชุมใหญ่พรรค  
โดยมีอดีต ส.ส.จาก  
พรรคต่างๆ อาทิ นาย  
ชาติ ไทยเศรษฐ์ อดีต  
ส.ส.อุทัยธานี พรรคชาติ  
ไทยพัฒนา เข้าสมัคร  
สมาชิก ณ ที่ทำการพรรค  
ภท. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม



## ‘บิกตู’ปลุกสติความไม่ตี

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “สุดยอดศิลปะไทย ในรัชกาลที่ 9” ระหว่างวันที่ 12-21 ตุลาคม ที่ hall of fame สยามพารากอน จากนั้นนำผู้แทนสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คณะอำนวยการจัดงานเทศกาลงานเจียวราช 2561 จังหวัดภูเก็ต และชมรมอามจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินเจ ในเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2561 พร้อมมอบธงสัญลักษณ์ “ถือศีลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ 2561” นายภาได้พูดคุยกับแม่ทัพบุญในเทศกาลถือศีลกินเจ พร้อมถามว่า “สู้ไหวไหมแม่ทัพ เราต้องร่วมกันสู้กับความไม่ตี ซึ่งตอนนี้มันมีเยอะ ต้องทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อประเทศและคนไทย”

## ป้อง4รมต.ไม่ซัดคม.ไม่ต้องออก

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุม ครม. กรณีเสียงวิจารณ์การแต่งตั้งนาย

สนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา เอื้อประโยชน์นายสมชาย คุณปลื้ม ว่าการตั้งใครขึ้นมาก็แล้วแต่ ไม่ได้เอื้อประโยชน์อะไรทั้งสิ้น เรื่องนี้ได้พูดมาหลายครั้งแล้ว อย่าถามซ้ำซาก

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี 4 รัฐมนตรีในรัฐบาลไปร่วมทำงานการเมืองกับพรรคพลังประชาชน (พปช.) ต้องลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การที่รัฐมนตรีไปทำงานการเมืองนั้น เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคล พูดมาหลายครั้งแล้ว และได้ย้ำเตือนในที่ประชุม ครม. ด้วย รวมถึงช่วงที่เขา มาขออนุญาต โดยได้บอกไปว่า เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน อย่าทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเสียหาย เพราะในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีทั้ง 4 คนไม่ใช่ผู้ตัดสินใจหลักใน ครม. เพราะการจะออกมติดอะไรจะต้องเป็นมติของ ครม.ทั้งคณะ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

“คงไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์อะไรกับใครทั้งสิ้น ไม่ได้เอื้อประโยชน์อย่างเช่นที่ผ่าน มา หรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะหลายคนออกมาพูดว่าจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วเคยเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่า แล้วใครเป็นคนทำ ถ้าไม่มีก็แล้วไป แต่ขอร้องอย่ามาอ้างว่า วันนี้จะมีการทำอย่างนั้นอย่างนี้ รัฐบาลนี้ไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดการเอื้อประโยชน์อยู่แล้ว เรา

จะดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป สถานต่องานรักษาความสงบเรียบร้อย อะไรผิดกฎหมายก็ถือว่าผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะใครก็ตาม” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

## เตือน4รมต.ขอให้ระวังตัว

เมื่อถามย้ำว่า แม้การไปทำงานการเมืองจะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่มีกระแสกดดันให้ 4 รัฐมนตรีลาออก เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พล.อ.ประยุทธ์ย้อนถามว่า กฎหมายเขาว่าอย่างไร ก่อนหน้านั้นเขาทำอย่างไรกันอยู่ มีกรณีแบบนี้หรือไม่ “มีหรือเปล่า มีไหมจ๊ะ” เมื่อถามย้ำอีกว่าแต่มีการอ้างว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเผด็จการ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ผมเป็นรัฐบาลที่ผมต้องบอกว่ามีธรรมมาภิบาล สมัยที่คุณเป็น คุณมีธรรมมาภิบาลหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน”

รายงานข่าวจากที่ประชุม ครม.เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์กล่าวในที่ประชุมถึงกรณีที 4 รัฐมนตรีไปร่วมทำงานการเมืองกับพรรค พปช.ว่า ขอให้ระมัดระวัง จะทำอะไรขอให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม อย่าใช้อำนาจในทางการเมือง จนเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ในส่วนของรัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนต่อไป รัฐมนตรีที่ตัดสินใจไปเล่นการเมือง ตัดสินใจแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดี



## ชมผลงาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ ชมผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านยานพาหนะ แม่พิมพ์และอุปกรณ์ทางการทหาร ที่ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ นายฯระบุว่า 4 รมต. ที่ไปร่วมพรรคพลังประชาชนไม่จำเป็นต้องลาออก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม



ชมคลิปวิดีโอ

อย่าให้เกิดการเข้าใจผิด คำว่าประชารัฐในมติของรัฐบาลนี้ หมายถึงภาคประชาชนกับรัฐบาล มาทำงานร่วมกัน ผลักดันให้งานเดินหน้าไปได้ ในส่วนทางการเมือง แม้จะมีข้อพิพาทกัน แต่ต้องแยกแยะให้ชัดเจน ว่าเป็นคนละส่วนกัน ส่วนนโยบายจะเหมือนกันหรือไม่ ตรงนี้ไม่ทราบ

## มท.1ให้4รมต.พิจารณาเอง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี 4 รัฐมนตรีที่เข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่าเรื่องดังกล่าวนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์การยังอยู่ในตำแหน่งของรัฐมนตรี และยังทำงานในรัฐบาล รวมถึงข้อเรียกร้องต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยวันนี้ตนคิดว่ารัฐมนตรีดังกล่าวคงคิดพิจารณาตามกฎหมายและความเหมาะสมว่าจะต้องทำอะไร คงไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ตนก็เห็นว่าท่านทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบได้ดี ทั้งนี้ เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ติดตามการเปิดตัวพรรค พปชร. เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมาหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ติดตามดูทุกพรรคการเมือง ซึ่งพบว่ายังไม่มีพรรคไหนที่มาพูดถึงนโยบายที่จะแก้ปัญหาของประชาชนและประเทศชาติให้มีผลดี มีแต่มาวิพากษ์กันเอง

## อย่าได้สั่งการผู้ว่าฯเรื่องเลือกตั้ง

เมื่อถามว่า พรรค พปชร.จะมาช่วยสานงานรัฐบาลต่อได้หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ไม่ทราบ เมื่อถามว่า ทุกจังหวัดมีการเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอย่างไรบ้าง พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการในส่วนของการเตรียมการเรื่องการแบ่งเขตที่ให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นอกจากนี้ในส่วนอื่นๆ ก็ทำงานตามอำนาจหน้าที่ที่ทาง กกต.ประสานงานมา ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ในเรื่องใดเป็นพิเศษ เบื้องต้นสั่งการเรื่องทั่วไปทุกเรื่องแล้ว แต่ไม่ได้ประชุมอย่างเป็นทางการ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และย้ำว่าอย่าได้สั่งการเรื่องการเลือกตั้ง แต่ให้ทำทุกอย่างไปตามกฎหมาย วางตัวเป็นกลางเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย

## ชี้ทฤษฎี'บิกจี'ไม่มีกม.รองรับ

ส่วนกรณี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า สามารถมีการวางระเบียบหรือก่อวางสร้างสถานการณ์ตามจุดต่างๆ ได้ แต่เป็นสิ่งไม่มีใครเขาทำกัน พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า “ท่านก็เป็นรุ่นพี่ ผมไม่อยากวิพากษ์ท่าน”

เมื่อถามต่อว่า พล.อ.ชวลิตเสนอให้ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ เห็นด้วยหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า คิดว่าประเทศชาติเดินมาในทิศทางที่ดีแล้ว มีรัฐธรรมนูญ และกำลังเตรียมการเลือกตั้ง ไม่เห็นความจำเป็นที่จะตั้งรัฐบาลแห่งชาติตามที่เสนอ แม้ พล.อ.ชวลิตจะอ้างว่าใกล้เลือกตั้งแล้วจะเกิดความวุ่นวาย แต่หากตั้งรัฐบาลแห่งชาติก็ไม่มีกฎหมายรองรับ

เมื่อถามว่า กรณี พล.อ.ชวลิตจะนัดถวายฎีกาขอให้รัฐบาล คสช.พ้นอำนาจ และเรียกร้องให้มีรัฐบาลเฉพาะกาล พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ก็ช่วยกันดูเอาเองว่าประเทศชาติ

ควรเดินไปในทิศทางนั้นหรือไม่ วันนี้มีกฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับทุกเรื่อง ทุกคนก็เดินไปตามนั้น การจะไปทำอย่างอื่นนั้นไม่มีกฎหมายรองรับ ดังนั้นจะผิดกฎหมายหรือไม่ต้องให้ฝ่ายความมั่นคงเข้ามาดูแล แล้วจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติหรือไม่ พวกคุณก็ต้องช่วยกันวิเคราะห์

## 'สนธิรัตน์'จะทำดีกว่ามาตรฐานเดิม

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะว่าที่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่า เรื่องนี้ต้องพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งต่างฝ่ายต่างต้องเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก็จะอยู่ในทางการเมืองกันได้ ส่วนจะเป็นกระแสกดดันให้ทำงานยากขึ้นหรือไม่ นั้น ตนทำงานยากขึ้นตั้งแต่ตัดสินใจแล้ว ซึ่งการตัดสินใจแบบนี้คนทำงาน ทำงานยากมาก การไม่ทำงานนั้นง่าย แต่การอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้แล้วต้องทำงานไปด้วยนั้น ยาก ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะ เพราะเราต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมมาก

เมื่อถามว่าการร่วมคณะลงพื้นที่ ครม. สัจจะจะเป็นอุปสรรคหรือเงื่อนไขต่อการทำงานหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่

ผู้สื่อข่าวถามว่า สามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะชัดเจนได้หรือไม่จะสวมหมวกใบเดียวเมื่อใด นายสนธิรัตน์กล่าวว่า อยู่ในใจอยู่แล้ว เมื่อถามย้ำว่า เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมา บทบาทจะชัดเจนเหลือสวมหมวกใบเดียวหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า จะทำให้ดีกว่ามาตรฐานที่เคยทำกันมา คือสิ่งที่ยืนยัน ทุกคนตระหนักดีว่าอะไรเหมาะสมอะไรควร

## ชี้พปชร.มีเซอร์ไพรส์แน่นอน

เมื่อถามว่าจะสวมหมวกใบเดียวเมื่อ คสช.ปลดล็อกทางการเมืองในช่วงกลางเดือนธันวาคม นายสนธิรัตน์กล่าวว่า บอกแล้วว่าเรื่องนี้อยู่ในใจ ขอให้ดูต่อไป ทั้งนี้กระแสตอบรับของพรรค พปชร.หลังเปิดตัวนั้น สื่อต้องเป็นคนตอบว่าดีหรือไม่ เรามีหน้าที่เพียงเสนอตัว มีหน้าที่สร้างพรรคทางเลือกให้กับประเทศไทย ส่วนกระแสตอบรับเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชน เราก็จะทำหน้าที่ของเราต่อไป และจะทำให้ดีที่สุด

เมื่อถามว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี อยากให้ทุกพรรคการเมืองแข่งกันด้วยนโยบาย อย่างพรรค พปชร.เองจะมีนโยบายอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า “มีแน่นอน ขอให้รอ เพราะเราต้องการสร้างการเมืองที่มีนโยบายนำพาประเทศไปได้ 60-70 คน ที่มาเปิดตัวกับพรรคในรอบแรกล้วนเป็นบุคคลคุณภาพของประเทศไทย แต่เดิมคนที่จะเข้าสู่การเมืองกลัวการเมืองทั้งสิ้น เราพยายามจะสร้างให้เห็นว่าการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้ามาและร่วมกันทำ”

เมื่อถามว่า กรณีที่นายสมคิดระบุว่า 4 รัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องลาออก ทำให้มีกำลังใจมากขึ้นหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ก็เป็นกำลังใจของผู้บังคับบัญชา

## ล่องาน3มิติรเคลียร์พปชร.ไม่ลงตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่นายสมคิดดี เทพสุทิน แกนนำกลุ่มสามมิตร ได้เจียบบายไปพร้อมทั้งยังไม่เดินทางไปเปิดตัวกับ พปชร. เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา โดยคนใกล้ชิดแกนนำกลุ่มสามมิตรเปิดเผยว่า ช่วงนี้นายสมคิดค่อนข้างที่จะมีความเครียด เนื่องจากการจัดพื้นที่ให้ผู้สมัคร ส.ส.นั้นไม่ลงตัว เพราะผู้สมัครของกลุ่มสามมิตรที่เป็นชาวอยู่ในเวลานี้มีถึงสามกลุ่ม ที่มีบุคคลสรรหามา คือ 1.กลุ่มบุคคลที่นายสมคิดดี และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำสามมิตรประสานมา

ส่วนใหญ่เป็น ส.ส.จากภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางบางส่วน 2.กลุ่มที่ทหารสรรหามา 3.เป็นกลุ่มคนสนิทที่เสนอรายชื่อเข้ามา เช่นกัน ทำให้เกิดข้อขัดข้องผู้สมัครไม่จบสิ้น ข้าราชการบางคนยังเป็นคนที่ไม่มีคะแนนนิยม ทำให้การจัดตัวเป็นไปด้วยความยากลำบาก

“หลังจากที่พรรค พปชร.เปิดตัวไปทำให้อดีต ส.ส.หลายคนนั้นเกิดความสับสน ว่าใครจะลงรับสมัครตรงไหนเขตใด แนวทางพรรคจะเป็นอย่างไร เพราะเวลานี้การเปิดตัวมีแต่คนหน้าใหม่ ทั้งยังเกรงว่าพรรคจะไม่ได้ ส.ส.ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้นเวลานี้จึงมีพรรคการเมืองใหม่ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อไม่นาน พยายามติดต่อหานายสมศักดิ์ให้นำสมาชิกกลุ่มสามมิตรภาคเหนือ อีสาน และภาคกลางบางส่วนไปร่วมทีม เพราะทางพรรคดังกล่าวมีความมั่นใจ ว่ากลุ่มสามมิตร สามารถได้รับเลือกให้เป็น ส.ส.ได้ โดยขณะนี้นายสมศักดิ์ยังเก็บตัว ทำให้บรรดาผู้สมัครพยายามหาทางพูดคุยกับนายสมศักดิ์ เพื่อขอความชัดเจนในพื้นที่แต่ละจังหวัด” แหล่งข่าวระบุ

“หลังจากที่พรรค พปชร.เปิดตัวไปทำให้อดีต ส.ส.หลายคนนั้นเกิดความสับสน ว่าใครจะลงรับสมัครตรงไหนเขตใด แนวทางพรรคจะเป็นอย่างไร เพราะเวลานี้การเปิดตัวมีแต่คนหน้าใหม่ ทั้งยังเกรงว่าพรรคจะไม่ได้ ส.ส.ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้นเวลานี้จึงมีพรรคการเมืองใหม่ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อไม่นาน พยายามติดต่อหานายสมศักดิ์ให้นำสมาชิกกลุ่มสามมิตรภาคเหนือ อีสาน และภาคกลางบางส่วนไปร่วมทีม เพราะทางพรรคดังกล่าวมีความมั่นใจ ว่ากลุ่มสามมิตร สามารถได้รับเลือกให้เป็น ส.ส.ได้ โดยขณะนี้นายสมศักดิ์ยังเก็บตัว ทำให้บรรดาผู้สมัครพยายามหาทางพูดคุยกับนายสมศักดิ์ เพื่อขอความชัดเจนในพื้นที่แต่ละจังหวัด” แหล่งข่าวระบุ

## ประชุมใหญ่ภท.สมาชิกเพียง

ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ โดยก่อนเริ่มการประชุมบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียด เนื่องจากมีนักการเมืองและสมาชิกพรรคทยอยมาร่วมประชุม โดยถือเป็นการประชุมครั้งแรกนับแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศคลายล็อกทางการเมือง โดยส่วนใหญ่ของผู้มาร่วมประชุมยังคงเป็น ส.ส.ภท. นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรค นายทรงศักดิ์ ทองศรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รองหัวหน้าพรรค นายโสภณ ชาร์มย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รองหัวหน้าพรรค นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้าพรรค นายศุภชัย แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ รองหัวหน้าพรรค นายสุนทร วิลาวัลย์ รองหัวหน้าพรรค นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รองหัวหน้าพรรค นายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรค เป็นต้น

## ไร้เงา'สะสมทรัพย์'เข้าร่วม

นอกจากนี้ ยังมีอดีต ส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นที่ประกาศตัวจะเป็นผู้สมัคร ส.ส.ภท.มาร่วมประชุมเช่นเดียวกัน อาทิ นายชาติ ไทยเศรษฐ์ อดีต ส.ส.อุทัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นายเกื้อกูล ด้านชัยวิจิตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีต ส.ส.ชทพ. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีต ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา บุตรชาย พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รวมถึงนายพลพีร์ สุวรรณฉวี อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย บุตรชายว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ และ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา นายพงษ์พันธุ์ สุทธิชัย อดีต ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้มาปรากฏตัวที่พรรค แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีคนในตระกูลสะสมทรัพย์มาเปิดตัวที่พรรค โดยแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าตระกูลสะสมทรัพย์ยังอยู่กับภูมิใจไทย แต่ที่ไม่อยากเปิดตัว เพราะไม่ต้องการให้เกิดประเด็นขัดแย้งกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่เคยพยายามดึงนักการเมืองชื่อดังในจังหวัดนครปฐมไปร่วมงานด้วยก่อนหน้านี้

ขณะเดียวกัน อดีต ส.ส.ภูมิใจไทยที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก็มาร่วมงานเช่นกัน เช่น นายสุชาติ ศรีสังข์ อดีต ส.ส.มหาสารคาม นายที สุทินเผือก หรือกรุง ศรีวิไล อดีต ส.ส.สมุทรปราการ เป็นต้น โดยทั้งหมดยืนยันกับนายอนุทินว่ายังอยู่กับพรรคภูมิใจไทย แต่ที่มีชื่อไปปรากฏเนื่องจากโดนกลุ่มสามมิตรนำชื่อไป

## 'เสียหูล'ลั่นส่งเฉพาะเขตที่ชั่ว

นายอนุทินกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุมพรรคภูมิใจไทยเพื่อตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งว่า การดำเนินการของพรรคจากนี้คือจะต้องใช้เวลาอันสั้นนโยบายพรรคไปทำความเข้าใจกับประชาชน เป็นนโยบายที่ทำได้และทำได้เร็ว พร้อมขอให้เชื่อมั่นในพรรค และส่วนตัวเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอน ซึ่งพรรคก็พร้อมสำหรับการเลือกตั้งเต็มที่ ส่วนการประชุมวันนี้จะมีบีบีซีเอร์โพรส มีอดีต ส.ส.หรือผู้สมัครคนดังมาร่วมงานกับพรรคหรือไม่ ต้องรอดู

สำหรับพันธมิตรทางการเมืองของภูมิใจไทยจะเป็นพรรคการเมืองใดบ้างนั้น เบื้องต้น เราต้องดูตัวเองก่อน จะเป็นรัฐบาลหรือไม่ต้องดูว่าพรรคได้ ส.ส.กี่ที่นั่ง ซึ่งผลการเลือกตั้งคือการตัดสินใจของประชาชน

“ที่สำคัญต้องทำตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อแข่งขันให้ชนะการเลือกตั้ง ผมจะรอดูลูกพรรคเข้าสภาด้วยความภาคภูมิใจ ไม่ต้องเอาปาร์ตี้ลิสต์เยอะมากก็ได้ เราคงไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งทุกเขต บางเขตใหญ่มากไม่อยากจะไปแค่ให้รักษาพื้นที่ ขอเอาชั่วดีกว่า ทำประโยชน์ให้ชาวบ้านดีกว่า พรรคเราไม่อยากให้เข้าไปสภาทำหน้าที่ง่วง ถ้าคนไม่มีคะแนนนิยม แคลงไป เหมือนหลอกชาวบ้าน” นายอนุทินกล่าว

## ยินดีต้อนรับคนอยากร่วมงาน

นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณี 4 รัฐมนตรีที่ประกาศร่วมพรรคพลังประชารัฐว่า ไม่รู้ลึกอะไร และไม่ได้เรียกร้องให้ใครลาออก เพราะไม่คิดถึงคนอื่น คิดถึงแต่พรรคตัวเอง และไม่ได้อมองเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบ คนในพรรคภูมิใจไทยไม่มีใครอดใจมีแต่ลั่นสู้ทุกคน และคนที่เห็นมาวันนี้ ตั้งใจตกลงใจมาร่วมงานกับพรรค ใครที่ไม่มาวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มา จนกว่าจะถึงกำหนด พรรคภูมิใจไทยเปิดตลอด 24 ชม. และขณะนี้ยังมีคนติดต่อเข้าร่วมงานพรรคอีกหลายคน ซึ่งตนก็ยินดีต้อนรับ ทั้งนี้ ส่วนตัวพร้อมร่วมเวทีเดียวกับทุกพรรค รวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ถ้าสนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ พล.อ.ประยุทธ์จะต้องลาออกเพื่อความสง่างามหรือไม่นั้น ไม่ขอให้ความเห็น เพราะทุกคนคิดไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นเรา เราออก เขาอาจไม่ออก จะไปบังคับให้คนอื่นทำตามได้อย่างไร อยู่ที่ความคิดของแต่ละคน

“ภูมิใจไทยทำงานเหมือนขี้ม้า ไม่มองด้านข้าง มองแต่ด้านหน้า เราได้หมดถ้าสดชื่น” นายอนุทินกล่าว

ส่วนแนวคิดรัฐบาลแห่งชาติของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี นั้น นายอนุทินเห็นว่า ก่อนเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะตามรัฐธรรมนูญไม่น่าจะทำได้ และหลังเลือกตั้งก็ไม่เหมาะสม เพราะทุกอย่างต้องดำเนินตามกระบวนการประชาธิปไตย

## หน.ตามใฝ่นองเนวินนั่งเลขา

ต่อมา นายอนุทินแถลงภายหลังการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ เป็นการคัดเลือกรวมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค 4 คน ตามลำดับ คือ นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายบุญลือ ประเสริฐ โสภาน นายเกื้อกูล ด้านชัยวิจิตร และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส่วนเลขาธิการพรรคคือนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ด้านนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรองเลขาธิการพรรคคนที่ 1 และนายรังสิการ ทิมาตฤกะ เป็นรองเลขาธิการพรรคคนที่ 2 เหนือหญิงพรรค คือนางนาทรี รัชกิจประการ นายทะเบียนพรรค คือ

(อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 10

### 3องคมนตรี

นายศุภชัย ใจสมุทร นอกจากนี้ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล และนายมานิตย์ ภาวสุทธิ เป็นกรรมการบริหารพรรค ขณะที่โฆษกและรองโฆษกพรรคจะหารือพิจารณาคนที่เหมาะสมอีกครั้ง

นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้พรรคเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น จากวินาทีที่พรรคภูมิใจไทยภายใต้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ พร้อมดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เพื่อประเทศ เพื่อประชาชน พร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมที่จะนำพาความสงบสู่ประเทศ นำไปสู่การเลือกตั้งที่ชาวสะอาดตามครรลองประชาธิปไตย ไม่ทำตัวเป็นภาระหรือสร้างความยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม วันนี้ยังไม่มีการพูดถึงนโยบาย หรือกลยุทธ์ต่างๆ แต่พรรคมีแนวคิดที่จะปรับสภาพเป็นนโยบายไว้แล้ว และเพื่อเป็นการทำให้แนวคิดของพรรคเป็นที่รับทราบต่อประชาชน ในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ เวลา 10.30 น. พรรคจะเปิดรับฟังแนวคิดที่จะนำไปเสนอเป็นนโยบาย ณ ที่ทำการพรรคต่อไป

### ลั่นพร้อมนั่งเก้าอ้นายกฯ

เมื่อถามว่า คาดหวังว่าจะได้ ส.ส.จำนวนกี่ที่นั่ง นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีการวางเป้า

จำนวน ส.ส. แต่มั่นใจว่านำเสนอบุคลากรที่พร้อมทำงานรับใช้ประชาชน พร้อมกับสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเอง ส่วนใครจะมาใครจะไป ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปกังวล ส่วนที่มองกันว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นตัวแปรในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายอนุทินกล่าวว่า ถ้าพรรคได้ ส.ส. 250 คน ก็คงเป็นพรรคหลัก ทุกอย่างอยู่ที่ประชาชน อย่างไรก็ตาม จนถึงวันนี้ก็พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะถ้าไม่พร้อมจะมาเป็นหัวหน้าพรรคทำไม ทุกคนมีความหวัง มีความตั้งใจ ถ้าพรรคได้ 251 เสียงก็เป็นนายกฯ ได้

เมื่อถามต่อว่า นายเนวิน ชิดชอบ ครูใหญ่ของพรรคจะช่วยพรรคหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ถ้าสมัครสมาชิกก็คงมาช่วย แต่วันนี้ยังไม่สมัคร ซึ่งความสนิทสนมกันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาห้ามให้คุยกันได้ แต่การตัดสินใจทั้งหมดเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรค

เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่ ภท. จะจับมือกับ พปชร. นายอนุทินกล่าวว่า ต้องดูผลการเลือกตั้งเป็นหลัก คำถามแบบนี้ลำบากที่จะตอบ เพราะพวกตนไม่ใช่พรรคที่ขัดแย้ง และไม่ใช้พรรคใหม่ เราอยู่ของเราแบบนี้

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สำหรับพรรคภูมิใจไทยจะเสนอชื่อ นายอนุทิน เป็นนายกฯ เพียงคนเดียว

### 'ชาดา'เผยลาผู้ใหญ่ในชพ.แล้ว

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ อดีต ส.ส.อุทัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่พรรค ภท. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมพรรคให้เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 4 โดยจะลงรับสมัครเลือกตั้งใน จ.อุทัยธานี เขต 2 เหตุผลที่มาร่วมงานกับ ภท. เพราะเป็นพรรคที่ได้รับการตอบรับดีในพื้นที่ เป็นพรรคสายกลาง ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ไม่ได้ทำเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะขณะนี้หมดเวลาการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายกันแล้ว อย่างไรก็ตาม การมาประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรก บรรยากาศเป็นไปด้วยดี เป็นพรรคที่อยู่กันแบบพี่แบบน้อง ส่วนหลังเลือกตั้ง ภท. จะเข้าร่วมงานกับ พปชร. หรือไม่ อยู่ที่หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค ไม่สามารถก้าวล่วงได้ แต่นโยบายโดยรวมของพรรคคือทำอย่างไรให้ประชาชนมีความสุข แก้ไขราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ แก้ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้กราบลา นายวราวุธ ศิลป

อาชา แกนน่านพรรค ชพพ. และนายประภัตร โพธสุธน แกนน่านพรรค ซึ่งทางผู้ใหญ่ของพรรคไม่ได้ว่าอะไร ขอยืนยันว่าเข้าตามตรอกออกตามประตู เมื่อถามว่า ภท. จะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายชาดา กล่าวว่า เรื่องนั้นไม่ทราบ แต่ขอสนับสนุนหัวหน้าพรรค คือ นายอนุทิน เป็นนายกฯ

พร้อมกันนี้นายชาดาได้กล่าวแนะนำนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ หลานชาย ในฐานะผู้ที่ผู้สมัคร ส.ส.อุทัยธานี เขต 1 โดยคาดหวังให้นายเจเศรษฐ์ เป็นผู้สมัครรุ่นใหม่ของพรรคภูมิใจไทย ขณะที่ตนจะลงสมัครในเขต 2

### เด็กปชป.บ่นถูกกลอยแพภัยชบภท.

นายสมควร โอบอ้อม อดีต ส.ส.นครสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) สมาชิก ภท. เปิดเผยสาเหตุที่ย้ายจากพรรค ปชป.มายังพรรคภูมิใจไทยว่า ก่อนหน้านั้นในปี 2559 มีคดีความเรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จและศาลได้ตัดสินในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จำคุก 1 ปี แต่รอลงอาญา แต่ขณะนั้นนายอัศวิน วิภูศิริ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้ให้ทีมงานส่งคำพิพากษาของศาลมาให้ตนเอง เพราะเข้าใจว่าจะถูกตัดสิทธิการเมืองเป็นเวลานาน และขณะนั้นมีการเตรียมส่งผู้สมัครคนอื่นแทน โดยไม่มีการคุยกับตนเลย อีกทั้งนายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร อดีต ส.ส.นครสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำกับตนเหมือนคนไม่รู้รู้จักกัน แต่ภายหลังเมื่อพ้นโทษในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลานั้นตั้งใจจะไม่ลงสมัคร ส.ส. เพราะผิดหวังกับต้นสังกัดเก่า แต่ พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 (ผบช.ภ.4) และอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร นครสวรรค์ (ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์) ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจที่ชาวนครสวรรค์ให้การเชื่อถือ และรู้จักผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทย ชวนมาร่วมพรรค จึงตัดสินใจมาร่วม และขอยืนยันว่าเป็นนักการเมืองสีขาว ไม่ใช่สีเทา

### ทีม'วรงค์'ไวกฎพรรคทำสมัครยาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ "Democrat Party,Thailand" ของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เปิดรับสมาชิกเพื่อร่วมหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคที่มีผู้เสนอตัวในขณะนี้ 3 คน คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต



ส.ส.พิษณุโลก และนายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองหัวหน้าพรรค โดยมี 3 ช่องทางการสมัครเป็นสมาชิก คือ 1.สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่พรรค 2.สมัครด้วยตนเองณ จุดรับสมัคร 350 จุดที่พรรคประกาศมอบหมายทั่วประเทศ และ 3.สมัครผ่านแอปพลิเคชัน D-Connect ผ่านระบบแอนดรอยด์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม โดยกำหนดกติกาการชำระเงินค่าบำรุงพรรคทั้ง 3 ช่องทางจะต้องโอนผ่านบัญชีธนาคารของผู้สมัครไปยังธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีพรรค ปชป.-ทุนประเดิม เลขที่ 068-6-03585-2 เท่านั้น

รายงานข่าวแจ้งว่า เหตุผลที่กรรมการบริหารพรรคกำหนดกติกาดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกณฑ์คนมาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อมาลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรค สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายพรรคการเมืองที่ห้ามจ่ายเงินจูงใจให้เป็นสมาชิกพรรค อย่างไรก็ตามของ นพ.วงศ์ไม่เห็นด้วยโดยอ้างว่าทำให้การสมัครสมาชิกพรรคเกิดความยุ่งยากเพื่อเพิ่มโอกาสให้นายอภิสิทธิ์ได้รับชัยชนะมากขึ้น ขณะที่ฝ่ายที่สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ระบุว่า วิธีการดังกล่าวเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะทำให้พรรคได้สมาชิกตามธรรมชาติแทนการจัดตั้งเพื่อหวังผลในการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรค

## ‘วงศ์’ฟุ้งนังหน.พวกทิ้งรังหนคิน

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นพ.วงศ์เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก ผู้เสนอตัวชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ปชป. เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค โดยมีนายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ อดีต ส.ส.สุโขทัย ในฐานะตัวแทนกลุ่มเพื่อนหมอวรงค์มาให้กำลังใจ โดย นพ.วงศ์สมัครผ่านระบบแอปพลิเคชัน D-connect พร้อมกับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารพร้อมบันทึกว่า “ยากจัง” ก่อนที่จะกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าระบบการโอนเงินดังกล่าวทำให้สมัครสมาชิกยาก แต่ก็ยอมรับกติกา ส่วนการแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั้น ในขณะนี้ยังถือเป็นรองนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งถือเป็นแชมป์เก่าที่ครองตำแหน่งมายาวนานถึง 13 ปี แต่จากการเดินสายลงพื้นที่ได้รับการตอบรับดีมาก มีอดีต ส.ส.ที่คิดจะย้ายพรรครวมทั้งที่ย้ายไปแล้วติดต่อนมาว่า หากได้เป็นหัวหน้าพรรคจะกลับมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งจะได้เห็นเลือดไหลกลับเข้า ปชป. รวมถึงมีผู้สมัครเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่ภาคอีสานและเหนือ

จะมาร่วมงานกับพรรคด้วย เพราะเมื่อได้บริหารพรรคก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะเป็นคนพูดจริง ทำจริง กล้าคิดกล้าทำ และกล้าตัดสินใจ โดยจะมีการกระจายอำนาจให้กับประธานสาขาพรรค ในวันที่เราเป็นรัฐบาล ประธานสาขาพรรคก็จะทำงานร่วมกับเราไปด้วย

## กักตบหนูน ‘บิกตู’นั่งนายกต่อ

ส่วนกรณีที่มีข้อครหาว่าหากได้เป็นหัวหน้าพรรคจะทำให้ ปชป.กลายเป็นนั่งร้านให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง นพ.วงศ์กล่าวว่า คงไม่ใช่อย่างนั้น มันเป็นแนวคิดของที่สนับสนุนตนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพรรคให้เข้มแข็งขึ้น หากเปิดตัวออกมาแล้วคนจะตกใจ ซึ่งเมื่อถึงเวลาจะให้ออกมาชี้แจงเมื่อถามย้ำถึงจุดยืนในการตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งว่าจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ นพ.วงศ์กล่าวว่า ยังไม่ได้มองไกลถึงขนาดนั้น ขณะนี้มุ่งที่การแข่งขันในตำแหน่งหัวหน้าพรรคก่อน และไม่ได้อึดติดกับตัวบุคคล การร่วมรัฐบาลต้องมีการหารือกันก่อนโดยยึดนโยบายสำคัญเรื่องการปราบปรามทุจริตที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไม่ได้คิดประเด็นประชานิยมโดยหรือเผด็จการเพราะเป็นคำที่ชาวบ้านไม่ได้เอะใจและเบื่อแล้ว ต้องการความชัดเจนว่าชาวบ้านจะได้อะไรมากกว่า ซึ่งหากได้เป็นหัวหน้าพรรคก็จะมีนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ ทั้งนี้ ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้จะลงพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อพบปะสมาชิกและอดีตประธานสาขา เพราะทราบมาว่าคู่แข่งคือนายอภิสิทธิ์จะลงพื้นที่ภาคใต้ จากนั้นในวันที่ 8 ตุลาคมนี้จะเดินทางมาสมัครลงแข่งขันอย่างเป็นทางการ

## ไลน์เดือด ‘อิสสระ’ แฉวะ ‘วงศ์’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิสสระ สมชัย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. และอดีตแกนนำ กปปส. โพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์ ส.ส.ของพรรคว่า “ผมยอมรับว่าหมอวรงค์เป็นคนดี มีความสามารถ มีผลงานที่โดดเด่นคือคดีจำนำข้าว แต่อยากให้หมอวรงค์เพิ่มพูนประสบการณ์ในอีกหลายด้าน เพราะการเป็นหัวหน้าพรรคนั้นคือการเตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วย วันที่ 11 พฤศจิกายน จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค จากนั้นเหลือเวลาอีกเพียง 3 เดือนก็จะเลือก

ตั้ง ส.ส. หากเปลี่ยนหัวหน้าพรรคตอนนี้คงจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในพรรค (ตามนโยบายกล้าเปลี่ยน) มากพอสมควร เชื่อว่าปัญหาจะมีตามมามากมาย เวลาเพียง 3 เดือนก่อนเลือกตั้ง ส.ส.ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าเปลี่ยนแล้วดีกว่าเดิมอย่างไร ปัญหาเฉพาะหน้าที่สำคัญ

เวลานี้คือ การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง เรามีข้อจำกัดเรื่องเงื่อนไขเวลา ในทางส่วนตัวผมกับหมอวรงค์ก็รักกัน เคยบวชที่วัดธารน้ำไหล (สวนโมกข์) อยู่กฎเดียวกัน ผมจึงไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ต่อกัน แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ผมเห็นว่าสมควรที่จะให้คุณอภิสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นผู้นำพรรคต่อไป ผมจึงขอสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคครับ”

## โต้กันนัวทั้งฝั่งหนูน-ฝั่งต่าน

อย่างไรก็ตาม ทำให้กลุ่มเพื่อนหมอวรงค์ส่งข้อความตอบโต้ เช่น นายสมบัติ ยะสินธุ์ อดีต ส.ส.แม่ฮ่องสอน โดยตำหนินายอิสสระว่าหากจริงใจกับ นพ.วงศ์จริงควรแนะนำในไลน์ส่วนตัว ไม่ควรออกมาปล้ำกันในกลุ่มไลน์ ส.ส.ของพรรค

ด้านนายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร อดีต ส.ส.นครสวรรค์ กล่าวว่า นพ.วงศ์เหมาะสมกับสถานการณ์ในอีกสามเดือนข้างหน้าที่สุด ทุกคนยอมรับว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันเป็นคนดี คนเก่ง ก็จริง แต่ นพ.วงศ์เหมาะสมกว่า เพราะ 1.ไม่มีคนรอบตัวที่เป็นพิษ และต้องยอมรับความจริงว่าเวลาความคิดดีๆ ไปเสนอให้นายอภิสิทธิ์ฟังที่ห้องทำงาน มักจะต้องเจอคนคนหนึ่ง และคนคนนั้นจะไม่ยอมออกจากห้อง 2.นพ.วงศ์พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า หลังการปฏิวัติมาเกือบ 5 ปีภายในพรรคมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบ้าง นอกจากความขัดแย้ง เป็นก๊ก เป็นเหล่า และ 3.นพ.วงศ์พร้อมทำงานได้กับทุกฝ่าย (ยกเว้นแดง) โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ เนื่องจาก นพ.วงศ์ไม่เคยเป็นนายกฯมาก่อน

“ผมทราบว่าจะมีการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ออกมาเรื่อยๆ บางคนเขียนแล้ว บางคนกำลังเขียน แต่ขอร้องเออะ ยอานามาใส่ในไลน์นี้เลย เพราะเป็นไลน์ที่เปิดกว้างให้ทุกคนไม่ใช่สำหรับเชียร์ใคร” นายสงกรานต์ดังกล่าว

ขณะที่นายสามารถ มะลูลีม อดีต ส.ส.กทม. กล่าวว่า “ปฏิวัติมา 5 ปี คสช.ให้ทำอะไรได้บ้างครับ หัวหน้าองคมนตรีให้สมาชิก

มาโดยตลอด โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ผมว่าเราต้องขอบคุณหัวหน้าอย่างยิ่ง และการที่ให้หยิ่งเสียงหัวหน้า ท่านก็ริเริ่ม ไม่น่าเชื่อว่า นายสงกรานต์เป็นได้ถึงเพียงนี้"

## พท.จ่อตั้งพรรคสำรองเพิ่มอีก

แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า ขณะนี้ในพรรคได้มีการพูดคุยและมีแนวคิดที่จะตั้งพรรคขึ้นมาอีกพรรคหนึ่ง นอกเหนือจากพรรคเพื่อธรรม เพื่อกระจายคน และเพื่อเป็นการแก้เกมจากกรณีที่ถูกกฎหมายเลือกตั้งบีบให้ถ้าได้ ส.ส.เขตมากจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างน้อย เนื่องจากมีการประเมินกันว่าหากพรรค พท.ได้ ส.ส.เขตจำนวนมาก จะไม่มีโอกาสได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่วนการจัดสรรตัวของสมาชิกว่าใครจะอยู่พรรคไหนนั้น เบื้องต้นมีแนวคิดที่ว่า คนที่มีปัญหา มีคดีความ เช่น 8 แกนนำ และ 40 ส.ส. เห็นว่าควรอยู่พรรคเดิมไปก่อน เพื่อไม่ขยายความขัดแย้งออกไป แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังเป็นเพียงแนวคิด ยังไม่มีการเริ่มขยับดำเนินการอย่างชัดเจน เพราะคงจะต้องหารือกันอย่างจริงจังก่อน

อย่างไรก็ตาม สำหรับบุคคลที่จะมาอยู่พรรคที่สามนี้จะบุคคลที่มีชื่อเสียง ประชาชนเห็นจะรู้ทันทีว่าเป็นคนที่เคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาก่อน หรือแม้แต่บุคคลที่เคยเป็น ส.ส.สอบตก เพราะอย่างน้อยก็สามารถช่วยเรียกให้คะแนนกับพรรคได้อีกทางหนึ่ง โดยจะเน้นส่งลงจังหวัดทางภาคกลางสู่กับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคขนาดกลาง โดยจะไม่ส่งซ้ำกับทางภาคเหนือและอีสานซึ่งพรรคมีฐานเสียงอยู่แล้ว

## รุ่นใหม่พท.เริ่มลุยพื้นที่บางกะปิ

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส รุ่นใหม่เพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้ก่อตั้งโครงการ #ChangeBangkapi ยื่นหนังสือร้องเรียนในพื้นที่ ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดทำฐานข้อมูล บิ๊กดาต้า เพื่อแยกแยะปัญหาต่างๆ พื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้อำนวยการเขต ได้ลงมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ง่ายขึ้น นายตรีรัตน์กล่าวว่า หนังสือร้องเรียน 5 ชุดแรก ประกอบไปด้วยปัญหาจากชุมชน

เขยรูชาเลี่ยม, ชุมชนลำสาฬพัฒนา, ชุมชนประชาร่วมใจ, ชุมชนวังใหญ่, ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรหัวหมาก ซึ่งมีปัญหา อาทิ ต้องการราวกันสะพานริมคลอง เนื่องจากมีเด็กตกน้ำคลองบ่อย, ต้องการไฟส่องทางในชุมชน, ปัญหาขยะในชุมชน, ปัญหาถนนลูกรัง, ต้องการสะพานลอยข้ามถนน, และต้องการที่กันฝนบริเวณป้ายรถเมล์ เป็นต้น โดยหนังสือร้องเรียนที่ยื่นไปนั้นเป็นแค่ปัญหาที่พบเจอจากจำนวน 5 ชุมชนที่ทางโครงการได้ลงพื้นที่ฟังเสียงประชาชน และทางโครงการจะทยอยรวบรวมปัญหาต่างๆ ในแต่ละชุมชน เพื่อส่งมอบให้ทางเขต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนกว่าปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไข

## ขทพ.ถกใหญ่เลือกกก.บพ.26ต.ค.

ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ขทพ.) นายธีระวงศ์สมุทร หัวหน้า ขทพ. พร้อมด้วยนายนิกร จ่านง ผอ.ขทพ.ร่วมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่า เป็นการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับคำสั่ง คสช.ในการคลายล็อกบางประการให้ เบื้องต้นพบว่าปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำใบสมัครสมาชิกพรรค เนื่องจากในกฎหมายพรรคการเมืองได้มีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะมาเป็นสมาชิก ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นเรื่องยากที่จะไปตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกแต่ละคนได้ ดังนั้นจะกำหนดให้สมาชิกพรรคทำการรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด โดยในวันที่ 18 ตุลาคม จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบข้อบังคับ จากนั้นวันที่ 26 ตุลาคม จะมีการประชุมใหญ่สามัญเพื่อดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1.เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 2.ให้ความเห็นชอบข้อบังคับพรรค และ 3.ตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร

นายธีระกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังมีมติจัดตั้งสาขาให้ครบ 4 ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคอีสาน จ.ร้อยเอ็ด และภาคใต้ จนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ฝ่ายกฎหมายของพรรคได้ตรวจสอบบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการดำเนินการทางการเมือง พบว่ามีประเด็นที่กฎหมายระบุไม่ชัดเจน คือ การกำหนดกระบวนการให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งกฎหมายได้ใช้ถ้อยคำในลักษณะต้องเปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ทำให้มี

ความสงสัยว่า คำว่ากว้างขวางดังกล่าว จะดำเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกันกฎหมาย ดังนั้น ทางพรรคจะถาม กกต.ให้เกิดความชัดเจนอีกครั้ง

## 'อัศวิน'ชี้'สกลธี'ห้ามหาเสียง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมที่ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถึงกรณีที่น่ายสกลธีภัททิยกุล รองผู้ว่ากทม. สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า การที่นายสกลธีตัดสินใจเข้าร่วมสังกัดพรรคพลังประชารัฐเป็นการตัดสินใจส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับผู้ว่ากทม. ซึ่งนายสกลธีไม่ได้เข้ามาปรึกษา เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้ ส่วนการต้องลาออกจากตำแหน่งรองผู้ว่ากทม.หรือไม่นั้น ขณะนี้มองว่ายังไม่จำเป็นต้องลาออก เพราะนายสกลธียังไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่หากถึงกำหนดเวลาดังกล่าวก็ต้องลาออกจากตำแหน่งเพื่อความเหมาะสม ส่วนระหว่างนี้รองผู้ว่ากทม.จะลงพื้นที่หาเสียงหรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองนั้น ไม่สามารถทำได้ เพราะไม่เหมาะสม ส่วนนี้ได้พูดคุยกับนายสกลธีแล้ว ได้คำตอบว่า การเดินทางไปร่วมเปิดตัวพรรคพลังประชารัฐเมื่อไม่กี่วันก่อนนั้น ไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นเพียงการสมัครสมาชิกสังกัดพรรคเท่านั้น ซึ่งนายสกลธีมีแนวโน้มลงเลือกตั้ง แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะสมัครจะลงเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต หรือแบบบัญชีรายชื่อ

"รองผู้ว่าก็ต้องทำตาม 3 ห้ามของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่บอกอย่าทำ 3 ข้อ คือ ห้ามใช้เวลาหลวง ทรัพย์สินหลวง และคนของหลวง เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมือง แต่สามารถใช้เวลาออกราชการ วันหยุดหรือวันเสาร์-อาทิตย์ ทำได้ แม้บอกว่าสามารถทำได้นอกเวลาราชการ ตอนนั้นก็ยังไม่ทำไม่ได้ เพราะยังไม่เปิดให้หาเสียงได้ รองผู้ว่ากทม.ก็ยังคงดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้" พล.ต.อ.อัศวินกล่าว

## มีคนทาบทามงานการเมือง

ผู้สื่อข่าวถามถึงการทาบทามผู้ว่ากทม. ร่วมสังกัดพรรคการเมือง พล.ต.อ.อัศวินกล่าวยอมรับว่า มีคนมาทาบทาม แต่ยังไม่ตัดสินใจ "มีคนมาทาบทามเยอะแยะ แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมจะสมัคร ผมยังมีความนิยมชมชอบ

บางสิ่งบางอย่างอยู่ แต่อันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนี่จะไม่บอกใคร ส่วนจะเป็นพรรคใหม่หรือพรรคเก่า ยังไม่บอก ขณะนี้ขอพักผ่อนนอนหลับก่อน ส่วนการประชุมของแต่ละพรรคที่จัดขึ้น ผมก็ไม่เคยเดินทางไปร่วม ส่วนคนในทีมผู้บริหารผม หากสนใจอยากร่วมสังกัดพรรคการเมืองก็ทำได้ ผมไม่ได้ห้าม แต่ห้ามหาเสียงจนกว่าจะถึงเวลา” พล.ต.อ.อัศวินกล่าว

เมื่อถามถึงกรอบกำหนดเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯกทม. พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า เนื่องจากเป็นผู้ว่าฯกทม.ที่มาจากกาแต่งตั้ง ไม่ใช่การเลือกตั้ง ดังนั้น จะยังคงดำรงตำแหน่งไปจนกว่ามีคำสั่งแต่งตั้งผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ หรือเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ซึ่งคาดประมาณปี 2563

## ประกาศกรม.อาหารสัตว์ผสมยาใหม่ ตั้งเป้าปี64ลดใช้ยาต้านจุลชีพ30%

กทม. : นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยา ที่ห้ามผลิต นำเข้า ขาย และใช้ พ.ศ.2561 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.61 ที่ผ่านมา เป็นกฎหมายเพื่อกำกับดูแลอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated feed) ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งรับผิดชอบโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์กรมปศุสัตว์ เพื่อควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ 6 ฉบับตามประกาศกระทรวงฯ ชำงต้น โดยกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์จะผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยาได้ ต้องจดทะเบียนต่อกรมปศุสัตว์ และโรงงานที่ได้รับการรับรอง GMP ต้องมีสัตวแพทย์ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

สัตว์ที่ผสมยาจากกรมปศุสัตว์ดูแล สัตวแพทย์ต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา ตามใบสั่งใช้ยา จากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มที่เป็นผู้ดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งติดตามเพื่อให้ทราบว่าเป็น “อาหารสัตว์ที่ผสมยา”

นายสัตวแพทย์สมชวนกล่าวว่า ขณะนี้โรงงานผลิตอาหารสัตว์มาขอรับจดทะเบียนผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยาแล้วกว่า 50 ราย ซึ่งกรมปศุสัตว์จะกำกับดูแลโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยาให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากยาตกค้างในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อป้องกันภาวะดื้อยาปฏิชีวนะในคนซึ่งจะส่งผลให้เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียจะรักษาหายยากทั้งนี้มีเป้าหมายลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ลงร้อยละ 30 ในปี 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทยในภาคการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์